



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại: at:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 7 tháng 6 năm 2021

Đến: Các Bên liên quan ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về việc: Bản thảo về các chương trình waiver (dịch vụ tại gia), đăng để thu ý kiến

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) hiện đang thu thập ý kiến từ các bên liên quan về các chương trình 1915 (c) #0375 Waiver dành cho Người lớn, #0117 Waiver dành cho Trẻ em, #0565 waiver dành cho Người Có Nhu cầu Y tế Cao, #40193 waiver dành cho Người Có Sức khỏe Kém, và #40194 các phụ lục cho waiver của chương trình Hành vi. Sự thay đổi này bao gồm:

- Cập nhật tên DHS thành ODHS và bổ sung chữ Oregon vào tên Department of Human Services trên toàn bộ hồ đơn đăng ký xin trợ cấp.
- Cập nhật nội dung liên quan đến quá trình xem xét của OHA đối với các báo cáo đảm bảo chất lượng từ ODDS.
- Cập nhật nội dung liên quan đến các rủi ro để có sự nhất quán trên toàn đơn đăng ký.
- Cập nhật nội dung về các thước đo hiệu suất.
- Cập nhật nội dung liên quan đến Ủy ban Cải tiến Liên tục (Continuous Improvement Committee) để phản ánh thực tiễn hiện tại.
- Khi ODDS xác định có tình trạng khẩn cấp, cho phép miễn áp dụng quy định gặp trực tiếp đối với các cuộc họp lập kế hoạch dịch vụ và cho phép ký tên bằng lời nói hoặc qua email.

Ngoài những thay đổi trên, #0565 waiver dành cho Trẻ em Có Nhu cầu Y tế Cao, #40193 waiver Cho Người Có Sức khỏe Kém, #40194 waiver cho Chương trình Hành vi cũng đề xuất:

- Loại bỏ thân nhân là một trong những đối tượng có thể hỗ trợ Lộ trình Tìm Việc làm (Employment Path) để phù hợp với thực tiễn hiện tại. Hiện không có thân nhân nào đang cung cấp dịch vụ Lộ trình Tìm Việc làm thông qua các trường hợp miễn trừ này.

Các miễn trừ 1915(c) có sẵn trên [Trang web Dự án La bàn ODDS \(ODDS Compass Project\)](#), dưới mục Miễn trừ và Quy tắc (Waivers and Rulesheading).

Các phiên bản in được về nội dung miễn trừ này hiện có đăng trên trang web của các Chương trình Cộng đồng về Khuyết tật Phát triển (Community Developmental Disabilities Programs) tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/county-programs.aspx>, và các Công ty Môi giới Dịch vụ Hỗ trợ (Support Services Brokerages) tại (<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/Support-Services-Brokerages.aspx>). Quý vị cũng có thể yêu cầu các phiên bản in được từ Joli Schroader, Chuyên viên Phân tích Kế hoạch Tiểu bang/Chương trình Medicaid Waiver, theo số 503-507-2083 hoặc joli.r.schroader@dhsosha.state.or.us.

Các bên quan tâm vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng một trong hai phương pháp sau: Gửi email đến odds.info@state.or.us hoặc gửi lời nhận xét bằng văn bản tới ODDS Medicaid Waiver/State Plan Analyst, 500 Summer Street NE E-09, Salem, OR 97301.

Hạn chót góp ý kiến là ngày 7/7/2021. Thư gửi qua bưu điện phải được nhận trước ngày này thì mới được xem xét.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Xem các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS
tại [http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx](http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx)

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter
@OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi.](#)

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ
nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch
vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services,
hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ
tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc
khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ
chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc
là www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.